






สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
18 ธันวาคม 2565



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> กัญชา</p>	
<p>คืบหน้าคดีผู้กระทำความผิดย่านทองหล่อ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เผยความคืบหน้ากรณีคดีผู้กระทำความผิด 6 ราย ที่กระทำความผิดเงื่อนไขสมุนไพรควบคุม (กัญชา) 2565 ย่านทองหล่อ โดยจำคุก 2 เดือน ปล่อยงาน 2 ปี ปรับ 5,000 บาท พร้อมระบุนโยบายการดำเนินการครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงตัวบทกฎหมายบังคับใช้ได้จริงสำหรับผู้ฝ่าฝืนหรือกระทำความผิด ต้องโทษตามกฎหมาย จึงขอให้ผู้ประกอบการทุกคน ดำเนินการให้ถูกต้องตามประกาศของ สร. เพื่อร่วมกันควบคุมกัญชาในสังคมให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป</p>	
<p>ตั้งข้อสงสัยกรณี อย. แนะนำเลือกจัดกระเช้าผลิตภัณฑ์ผสมกัญชา กัญชง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- Smit Fa Srisont โพสต์ถึงกรณี อย. แนะนำให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง สมุนไพรที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชง ที่ได้รับอนุญาตจาก อย. มาจัดกระเช้าด้วยตนเอง ว่า เพื่อการแพทย์จริงหรือไม่ ไม่มีประเทศใดในโลกนำมาผสมอาหารหรือขนมแล้วบอกเพื่อการแพทย์ และที่สำคัญ อย. โปรมโหมตัวเองด้วย</p>	
<p> โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p>	
<p>ในหลวง-ราชินี ติดเชื้อโควิด 19 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, สปริงนิวส์)</p> <p>- สำนักพระราชวัง แถลงการณ์คณะแพทย์ประจำพระองค์ ถวายการตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ผลการตรวจพบว่าทรงติดเชื้อ พระอาการโดยรวมไม่รุนแรง</p> <p>คาดปีหน้าสถานการณ์ปกติ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, สปริงนิวส์)</p> <p>- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณ์ฯ เผยการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ตลอด 3 ปี พิสูจน์ได้ว่าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นแบบลูกผสม มาจากวัคซีนและการติดเชื้อ ทำให้ผลที่ได้มีประสิทธิผลสูง ถึงแม้จะมีการติดเชื้อซ้ำอีก ความรุนแรงของโรคก็จะลดลงไปตามลำดับ จำนวนผู้ป่วยที่จะต้องนอนโรงพยาบาล หรือป่วยหนัก ก็จะอยู่ในสภาวะที่ระบบสาธารณสุขรองรับได้ เชื่อว่าในปีหน้าก็จะเข้าสู่ภาวะปกติ แม้ยังมีโรคนี้อยู่เป็นโรคประจำฤดูกาล</p>	
<p>ฉีดวัคซีน mRNA ต้องประเมินความเสี่ยงของหัวใจอักเสบ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- หมอธีระวัฒน์ เหมะจุฑา โพสต์ว่า ฉีดวัคซีน mRNA ต้องประเมินความเสี่ยงของหัวใจอักเสบ แม้เข้าใจว่าเกิดไม่มาก แต่ถ้าเกิดแล้วความรุนแรงอาจสูง พร้อมยกรายงานจากคณะแพทย์เยอรมัน ที่พิสูจน์ศพของผู้ได้รับวัคซีนชนิด mRNA และเสียชีวิตเฉียบพลันภายใน 7 วัน จำนวน 25 ราย อายุ 45-75 ปี กล้ามเนื้อและเยื่อหุ้มหัวใจมีการอักเสบเป็นหย่อม ๆ สรุปได้ว่าทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดปกติ ทั้งนี้ ตัวเลขจริงอาจมากกว่าที่ประเมิน และความรุนแรงของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบอาจมากกว่าที่เคยคิด เนื่องจากรายงานทั่วโลกเป็นแบบย้อนหลัง และมักตัดประเด็นเฉียบพลันออก</p>	
<p>คาด BA.2.75 เป็นสายพันธุ์หลักในไทย สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- เพจ Anan Jongkaewwattana โพสต์ คาดว่าสายพันธุ์โควิดหลักของไทยขณะนี้จะเป็น BA.2.75 เป็นข้อมูลจากแล็บที่ตรวจผู้ติดเชื้อแทบทุกรายพบเป็น BA.2.75 ไม่ใช่ BA.5 เหมือนเมื่อเดือนก่อน ประเด็นที่น่าสนใจคือ BA.2.75 เป็นไวรัสที่มีลูกหลานแตกย่อยพอสมควร แม้ BA.2.75 จะหนักไม่เก่งกว่า BA.5 แต่ก็อาจจะสามารถชนะ BA.5 ด้วยกลไกอื่นของไวรัส</p> <p>บทความ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ แนวหน้า คอลัมน์ ผู้หญิง</p> <p>- เชื้อไวรัสโอมิครอนจะมีการกลายพันธุ์และระบอบไปเป็นระลอก ๆ ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะได้เชื้อกลายพันธุ์ที่แพร่เชื้อได้เก่งสุดยอดที่สุด ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อหรือการฉีดวัคซีนอยู่ไม่เกิน 1 ปี และไม่ครอบคลุมเชื้อสายพันธุ์ใหม่ ๆ ที่จะระบาดได้ในอนาคต จึงต้องมีการพัฒนาวัคซีนให้สามารถกระตุ้นต่อเชื้อกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนที่มีอยู่ใน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ประเทศไทยขณะนี้ลดความรุนแรงของโรคได้หากคิดมาแล้วไม่เกิน 4 เดือน การรักษาด้วยยาต้านไวรัสต้องประเมินตนเองกับความรุนแรงของโรคให้ถูกต้อง ถ้าจะกินยาต้องกินให้เร็ว คือ ตั้งแต่ทราบว่าตนเองติดเชื้อ การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ การหลีกเลี่ยงหรือไม่ไปอยู่ในชุมชนแออัดและอากาศไม่ถ่ายเทนาน ๆ รวมถึงการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นยังเป็นวิธีการมาตรฐานที่ป้องกันการติดเชื้อหรือลดความรุนแรงของโรคได้เสมอ</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>มหกรรม Play Day สร้างโอกาสเล่น เพื่อเด็กทุกคน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ บ้านเมือง</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รรมช.สธ. กล่าวว่า สธ. ร่วมกับหลายภาคส่วนจัดงาน "มหกรรม Play Day สร้างโอกาสเล่น เพื่อเด็กทุกคน" ครั้งที่ 4 เพื่อส่งเสริมการเล่น หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตพร้อมก้าวสู่โลกอนาคต สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ "เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการอย่างครบถ้วน เต็มตามศักยภาพ คำนึงถึงคุณภาพความเท่าเทียมและความจำเป็นขั้นพื้นฐานของเด็กปฐมวัย เพื่อนำไปสู่ความเป็นพลเมืองคุณภาพ"</p> <p>- น.ส.ณัฐยา บุญภักดี ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. กล่าวว่า สสส. สานพลังกับ สธ. และภาคีเครือข่าย จัดพื้นที่เล่นนันทนาการหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนแต่ละกลุ่ม ทั้งในสถานศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงได้ง่ายที่สุด</p>	-
<p>สธ. ย้ำยังจัดส่งเสริมบริการป้องกันโรคทุกสิทธิ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (คมชัดลึก, กรมประชาสัมพันธ์, ผู้จัดการ, INN, mono29, hfocus, thailandplus, thaigov)</p> <p>- นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัด สธ. เผยว่า ขณะนี้พบการส่งต่อข้อมูลเท็จทางโซเชียลแจ้งให้หน่วยบริการงดจัดบริการด้านส่งเสริมป้องกันโรคให้กับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในสิทธิบัตรทอง ซึ่งอาจสร้างความสับสนให้กับประชาชนและหน่วยบริการได้ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ คือ บอร์ด สปสช. ได้มีมติเห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารงบประมาณปี 2566 โดยให้แยกจัดสรรงบประมาณนอกและผู้ป่วยใน ที่เป็นงบประมาณส่วนใหญ่ออกมาก่อน เพื่อให้หน่วยบริการสามารถนำมาจัดบริการประชาชนได้ตามปกติ สำหรับงบประมาณส่งเสริมป้องกันโรคเฉพาะส่วนของผู้ที่ไม่ได้อยู่ในสิทธิบัตรทอง ให้รอความชัดเจนจากฝ่ายกฎหมายพิจารณาตีความทางกฎหมาย จากมติที่ประชุมดังกล่าว สธ. ได้ย้ำให้หน่วยบริการในสังกัดทุกแห่งดำเนินการจัดบริการด้านการส่งเสริมป้องกันโรคให้กับประชาชนในความรับผิดชอบทุกคน ทุกสิทธิ ขณะที่ สปสช. ก็จะดำเนินการให้หน่วยบริการอื่นนอกสังกัด สธ. จัดบริการเช่นเดียวกัน ยืนยันว่าประชาชนทุกคนยังคงได้รับบริการตามปกติ และขอความร่วมมือไม่ส่งต่อข้อมูลเท็จดังกล่าว</p>	-
<p>ไทยเป็นประธานประชุม UNAIDS สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, thailandplus)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 51 (The 51st UNAIDS Programme Coordinating Board Meeting : PCB) ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม ประเด็นสำคัญในการประชุมฯ ได้แก่ ประเด็นแรก ผลักดันการจัดบริการที่นำโดยชุมชนและกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ ให้มีส่วนร่วมในการจัดบริการและเรียกร้องให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานอย่างเพียงพอและยั่งยืน ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนานโยบาย ประเด็นที่สอง การนำเสนอผลประเมินการดำเนินงานของโครงการร่วมซึ่งทำใน 6 ประเทศ ได้แก่ แคนเมอรูน เคนยา เปรู ไทย ติมูเซีย และยูเครน ภาพรวมพบว่าโครงการร่วมมีบทบาทสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มประชากรหลักในแต่ละประเทศ</p> <p>- นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ระหว่างการประชุม UNAIDS ยังมีกิจกรรมคู่ขนาน เพื่อเป็นเวทีเปิดให้คนทำงานเอดส์จากองค์กรต่าง ๆ ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในประเด็นสำคัญ และตัวแทนเยาวชนที่มีเชื้อเอชไอวีได้สะท้อนผลกระทบจากการตีตราและการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเอชไอวี ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกยังต้องร่วมมือกันในการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ การยุติเอดส์ ความเหลื่อมล้ำ ลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ เพื่อนำไปสู่การยุติเอดส์ ภายในปี 2573</p>	-
<p>คัดกรองโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในเรือนจำ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ ๙๐๔ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในเรือนจำ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์: ก้าวสู่ 720,000คน/ครั้ง/ปี ณ เรือนจำกลางเชียงใหม่ โดยมี นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.อภิชาติ วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ทพญ.จุฬารัตน์ จินตกานนท์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค ผู้บริหาร และบุคลากรกรมควบคุมโรค รวมทั้ง สสจ.เชียงใหม่ และ รพ.แม่ข่าย ให้การต้อนรับ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- อธิปไตยกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผู้ต้องขังที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย ต้องได้รับการคัดกรอง ป้องกันโรคและภัยสุขภาพ หรือหากมีอาการเจ็บป่วยต้องเข้าถึงบริการทางการแพทย์ และได้รับการรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม ทั้งนี้ ผลการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในเรื่องจำ นอกจากจะลดโอกาสการระบาดของโรคติดต่อสำคัญในเรื่องจำ เช่น วัณโรค เอชไอวี-เอดส์ ชิฟิลิส โควิด 19 ยังช่วยลดโอกาสการระบาดของโรคติดต่อเหล่านี้ย้อนกลับสู่สังคมต่อไป</p>	
<p>เดือนระว่างถูกหลอกผลิตภัณฑ์ถั่งเช่า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวถึงสมุนไพรถั่งเช่าว่ามี 2 ชนิด คือ "ถั่งเช่าทิเบต" ซึ่งเป็นตัวหนอนและมีเชื้อราที่ขึ้นบนตัวหนอนงอกออกมา พบบนพื้นที่สูงใต้หิมะบนเทือกเขาหิมาลัย เป็นสมุนไพรจีนที่นำมาใช้ในตำรับยาทางการแพทย์แผนจีน มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย มีราคาแพงมาก ส่วนอีกชนิด คือ "ถั่งเช่าสีทอง" เป็นเห็ดสีทองลักษณะคล้ายเห็ดเข็มทอง สามารถเพาะเลี้ยงได้ในฟาร์ม มีราคาถูกกว่า นิยมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพเสริมอาหาร ซึ่งไม่ได้มีสรรพคุณเป็นยา ชาวจีนนำมารับประทานเป็นอาหารเหมือนเห็ดอื่น ๆ ทั้งนี้ มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์มาหลอกขายในราคาแพง ขอเตือนผู้บริโภคศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนระว่างถูกหลอก</p>	-
<p>เจ็บป่วยเล็กน้อย16อาการใช้บริการร้านยาข้างบ้าน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ ประชาไท</p> <p>- นพ.เจด็จ ธรรมธัชชารี เลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า นับตั้งแต่มีการเปิดให้ร้านยาทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการดูแลประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง ที่เจ็บป่วยเล็กน้อย 16 กลุ่มอาการมาเป็นเวลากว่า 1 เดือน พบว่าได้ผลตอบรับที่ดี มีผู้ใช้สิทธิบัตรทองเข้ารับบริการแล้วกว่า 2.2 หมื่นราย</p>	-
<p>โรคไข้หวัดใหญ่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>- นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน ผอ.สคร.ที่ 9 จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ในเขตสุขภาพที่ 9 พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ ช่วง 1 ม.ค.- 3 ธ.ค. 65 มากถึง 6,284 ราย ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต โดยจ.นครราชสีมา มีผู้ป่วยมากที่สุด 3,432 ราย รองลงมาคือ จ.ชัยภูมิ จ.สุรินทร์ และ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งปัจจัยมาจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายลดลง จึงเจ็บป่วยได้ง่าย ประกอบกับช่วงนี้ มีการจัดกิจกรรมที่มีคนรวมตัวจำนวนมาก และมีการรับประทานอาหาร-เครื่องดื่มร่วมกัน จึงทำให้เชื้อแพร่กระจายถึงกันง่าย จึงต้องดูแลสุขภาพและป้องกันตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ ให้ยึดหลัก ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>- ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตันทวีเชียร อาจารย์ประจำหน่วยโรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ เผย ด้วยสถานการณ์โรคปอดอักเสบ ถือเป็นโรคติดเชื้อที่มีอุบัติการณ์การเสียชีวิตทั่วโลกกว่า 2.5 ล้านคน ในปี 2562 โดยในจำนวนนี้เป็นเด็กกว่า 672,000 คน และในสถานการณ์โควิด 19 ส่งผลให้มีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกกว่า 2 ล้านคนในปี 2563 รวมจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งสิ้นกว่า 4 ล้านคน ภายในระยะเวลาเพียง 2 ปี ซึ่งสูงกว่าจำนวนการเสียชีวิตจากโรคติดเชื้ออื่น ๆ สำหรับแนวทางป้องกันโรคปอดอักเสบที่ได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่ามากที่สุด คือ การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคปอดอักเสบ ซึ่งประกอบด้วยวัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนโควิด 19 และวัคซีนนิวโมคอคคัส ขณะที่ขณะนี้ยังไม่มีวัคซีน RSV แต่คาดว่าจะมีในอีก 1-2 ปีข้างหน้า</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNN</p> <p>- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เผยกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องวางโทรศัพท์ติดตัวโดยไม่ปิดอินเทอร์เน็ต มีโอกาสเป็นมะเร็งได้ในไม่ช้า เป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัด โดยโทรศัพท์มือถือจะมีการปล่อยคลื่นวิทยุออกมา ได้แก่ สัญญาณโทรศัพท์ สัญญาณอินเทอร์เน็ต สัญญาณเหล่านี้เป็นคลื่นวิทยุที่ให้ระดับของพลังงานน้อย จึงไม่เกิดผลกระทบต่อร่างกายร้ายแรง</p>	-